



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 22 ส.ค. มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 19,014 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 233 คน หายป่วยรายใหม่ 20,672 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 1,020,432 ราย เสียชีวิตสะสม 9,226 คน ผู้หายป่วยสะสม 812,210 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 200,339 ราย มีอาการหนัก 5,239 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,117 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 26,832,179 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 212,548,953 ราย เสียชีวิต 4,443,797 ราย รักษาหาย 190,137,642 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ ออสเตรเลีย ยังคงมาตรการล็อกดาวน์จนกว่า ประชา.70% จะได้รับการฉีดวัคซีน **สิงคโปร์** พบทางพัฒนาวัคซีนพิเศษกันไวรัสโคโรนาได้ 10 สายพันธุ์ **อินเดีย** จ่ออนุมัติ วัคซีน DNA ตัวแรกของโลก โดยไม่ต้องใช้เข็มในการฉีด **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอมรับสกัดโควิดเป็นศูนย์ทำไม่ได้ **ญี่ปุ่น** เล็งใช้สนามโอลิมปิก-พาราลิมปิกเป็น รพ.สนาม **ฟิลิปปินส์** ยังติดโควิดวันละ 16,000 คน รัฐเร่งจ่ายเงินหมอ-พยาบาล **อีย.สหรัฐ** ห้ามขายยาฆ่าพยาธิสัตว์"ไอเวอร์เมกติน"สู้โควิด หลังพบการรับรู้ข้อมูลผิด ๆ ใช้แล้วป่วยพุ่ง **อังกฤษ** อยู่ระหว่างพิจารณาลดปริมาณโดสของวัคซีนเข็มสาม เพื่อแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลน

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีนและเวชภัณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, เว็บไซต์ (คมชัดลึก สยามรัฐ, thestandard voicetv.tnnthailand)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีที่มีผลวิจัยของ สร.ว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิดว่า ขอยืนยันว่ายังคงมีประสิทธิภาพที่ดี เนื่องจากมีการศึกษาบันทึกวิจัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยทุกวันนี้ผู้ป่วยโควิดหายจากโรคก็เพราะยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากกราฟของผู้ที่หายป่วยมีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันการทำงานของกรกระจายวัคซีนนั้นถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนกรณีที่ สร.ได้สั่งซื้อวัคซีน Sinovac มาเพิ่ม 12 ล้านโดส มองว่า หากไม่ได้วัคซีน Sinovac อาจส่งผลให้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น วัคซีน Sinovac มีประสิทธิภาพดีในช่วงของต้นปี แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นสายพันธุ์เดลตา ซึ่งนักวิจัยต่างๆ ก็ไม่นิ่งนอนใจ เร่งศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการนำสูตรวัคซีนแบบไขว้มาป้องกันความรุนแรงของอาการของผู้ติดเชื้อโควิด ขอประชาชนมั่นใจในกระบวนการทำงาน อย่าไปด้อยค่ายี่ห้อวัคซีนใด มันใจวัคซีนมีข้อดีทุกยี่ห้อ พร้อมยืนยัน การประมวลชุดตรวจด้วยตัวเองหรือ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ขององค์การเภสัชกรรม ไม่มีการล็อกสเปก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก topnews pptvhd36 thailandplus thaigov)

-ปลัด สร.ยืนยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19 หากโรงพยาบาลเอกชนต้องการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ต้องมายื่นเรื่องเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือสั่งนำเข้าในราชอาณาจักรก่อน จากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล สำหรับเอกชนรายใดประสงค์จะนำเข้าวัคซีนโควิด สามารถดำเนินการได้ยื่นขอเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนมาขึ้นทะเบียนได้ที่ อย.หากส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ nationtv.)

-เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อมูล ระบุถึงความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างจีน-ไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม วัคซีนโควิด-19 ของประเทศจีนล็อตที่ 25 จำนวน 1 ล้านโดสส่งมาถึงกรุงเทพฯ ขณะนี้ ประเทศจีนได้ส่งวัคซีนให้ประเทศไทยทั้งหมด 25.55 ล้านโดส พร้อมยืนยันว่าวัคซีนจีนได้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้นำกว่า 30 ประเทศได้ฉีดวัคซีนจีนแล้ว

2.ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(เดลินิวส์ ผู้จัดการ springnews สำนักข่าวอิศรา)

-ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ 3 ตอนต่อเนื่อง กับการแจกแจงเหตุผลของว่า ทำไมชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ต้องผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก เนื่องจากชุดตรวจแบบนี้ต้องมีความแม่นยำ และผ่านการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้จริงในสนาม อีกทั้ง ต้องเปรียบเทียบกับผลที่ตรวจได้ กับการตรวจแบบ RT-PCR ด้วย จากการเก็บข้อมูลของชมรมแพทย์ชนบท ที่มีการใช้จริง กว่า 2 แสนตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร พบว่า ATK มาตรฐาน มีความแม่นยำกว่า ชุดตรวจของ "เล่อฝู" ซึ่งมีผลงานวิจัยจากประเทศปากีสถาน ระบุว่า ไม่แม่นยำ ขณะนี้ ชุดตรวจที่องค์การอนามัยโลกรับรองให้ใช้ในกรณี

ฉุกเฉินเร่งด่วน ที่เรียกว่า Emergency Use Listing หรือ EUL มี 4 รายการ ไม่มีการแยกว่า เป็นใช้ตรวจเอง ที่บ้าน หรือใช้ตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 กรณี แตกต่างเพียงขนาดความยาวไม้สว้อปที่ไม่เท่ากัน แต่คุณภาพอื่นต้องเหมือนกันทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี เลขานุการพรรคกล้า กล่าวถึง กรณีนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ว่า ชุดตรวจต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ทำให้องค์การเภสัชกรรม (อ.ก.) ยังไม่กล้าเซ็นสัญญากับบริษัทที่ชนะประมูล แต่รัฐต้องแข่งกับเวลา การตรวจเชิงรุกสำคัญมาก อย่าทำให้สะดุด ท่านนายกฯ ต้องเข้าใจว่ายี่ห้อที่ได้ WHO มันมีน้อย และแพง เห็นว่าควรไปวัดกันที่หน้างาน บริษัทไหนแน่ ไปทดลองกัน โดยเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ถ้าเสถียรพอๆ กัน ก็เอาอันที่ราคาถูกกว่าจะได้กระจายให้ทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-กระทรวงพาณิชย์ เปิดต้นทุน-ราคาขาย "เอทีเค" ของผู้นำเข้า 9 ยี่ห้อที่วางขายในท้องตลาด พบต้นทุนชุดละตั้งแต่ 40.60 - 221.71 บาท ขณะที่แจ้งตั้งราคาขายเฉลี่ยชุดละ 250 -350 บาท หากประชาชนพบเห็นผู้ค้าขายเกินราคา แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ มีโทษทั้งจำและปรับ ที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีกับผู้ค้า ขายเกินราคาแล้ว 22 ราย

3.สธ.ทำงานบนหลักวิชาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ nationtv. Thejournalistclub topnews)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงหลักการทํางานของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ว่า เราใช้ประชาชนบนหลักวิชาการ มีข้อสงสัยกันมากกับการตัดสินใจในหลายเรื่องของสธ. ขอเรียนย้ำว่า สธ. ไม่เคยอยู่ใต้อคติของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรายืนหยัดทำงานบนหลักวิชาการเท่านั้น มิได้อยู่บนมโนคติ ไม่กล้าเอาสมมุติฐาน มาตัดสิน เพื่อดำเนินการ การนำเสนอผลงานทุกอย่างโปร่งใส มิได้กระทำการใดด้วย เพราะ “เชื่อว่า” แต่เราจะปฏิบัติ เมื่อ “มีผลการศึกษา จาก ออกมาว่า” และผลการศึกษานั้น จะต้องไม่ใช่หน่วยงานเดียว แต่ต้องออกมาจากหลายหน่วยงาน เพราะเราต้อง Cross Check ด้วย เรื่องการให้บริการวัคซีนสูตร SA หรือ SINOVAC ต่อด้วย แอสตราเซนเนกา มีหลายทีมที่ศึกษาเรื่องนี้ ทุกทีมล้วนเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ และทุกทีม มีผลการศึกษตรงกันว่า สูตรนี้ สร้างภูมิคุ้มกันได้สูง ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น

4. ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด บ้านเมือง topnews)

-**ปราจีนบุรี** มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรก เป็นชายวัย 55 ปี ชาวจ.ปราจีนบุรี ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก มีอาการปวดแขน แขนงอก ก่อนสิ้นลมภายในบ้าน ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าสาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ด้านสสจ.ปราจีนบุรีได้รับรายงานแล้ว ทราบว่า ผู้เสียชีวิต มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ได้ให้ทาง ผอ.รพ.กบินทร์บุรี - ผอ.สสจ.กบินทร์บุรี เข้าไปดูแลพดคุย เยียวยาช่วยเหลือ และจะขอนำศพเพื่อชันสูตรทางการแพทย์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ข่าวสด)

-**อุทัยธานี** นางกาหลง ณรงค์มี อายุ 72 ปี ร้องเรียนว่า นายสมบุญ ณรงค์มี อายุ 48 ปี ลูกชาย เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก โดยหลังจากฉีดเสร็จและกลับบ้าน นายสมบุญก็มีอาการคลื่นไส้และท้องเสีย ต่อมามีอาการเหนื่อยหอบ และบ่นแน่นหน้าอกตลอดทั้งคืน จนช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นยังมีอาการแน่นหน้าอกและมีอาการหอบเหนื่อยมาก ญาติฯ จึงพาไป รพ.หนองฉาง เจ้าหน้าที่ก็นำเข้าห้องฉุกเฉินทันที และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้ รพ.หนองฉางได้ส่งศพไปผ่าตัดชันสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งระบุสาเหตุการตายว่าหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข่งกระด้างทำให้เสียชีวิต

ภรรยาผู้ตายระบุว่า ผู้ตายนั้นเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แม้จะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดัน แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย หลังจากที่ถูกฉีดวัคซีนได้เพียงไม่ถึง 24 ชม.ก็มาเสียชีวิต ทางครอบครัวยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต อยากร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากชาวบ้านหวาดผวากับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย sanook)

-**ระยอง** ชายวัย 45 ปี ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังภรรยาฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกมีอาการแขนและขาชา แพทย์ระบุ เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบ ผ่านมารวมครึ่งเดือนทวดหนัก นอนติดเตียงไม่ต่างจากเจ้าหญิงนิทรา หมดค่ารักษาพยาบาลไปแล้วกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเกินสิทธิประกันสังคมที่จะได้รับ จึงวิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ก่อนหน้านี้ได้แจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรม และสสจ.ระยอง แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ด้านนพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง กล่าวว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อส่งเรื่องให้ สปสช.พิจารณา หากเกิด จากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจริง ก็จะทำเนิการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ส่วนการรักษาใช้สิทธิของประกันสังคม

5 ฉีดวัคซีน 3 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด workpointtoday)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-สสจ.นครราชสีมา เผ่าสังเกตอาการ นายก อบต.แห่งหนึ่ง ฉีดวัคซีน 'ซิโนแวค' 3 เข็ม เพราะกลัวภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น เบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติ เตือนประชาชนอย่าทำตาม อาจส่งผลกระทบต่อขั้นเสียชีวิต พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้มาฉีดอย่างละเอียด

6 ผลสำรวจต่อสถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด mthai)

-'นิด้าโพล' เปิดผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อโควิดระบอบหนัก มาจาก วัคซีนไม่พอ-คนส่วนมากประมาท ไม่ป้องกัน ทั้งรัฐบาลยังล็อกดาวน์ไม่เบ็ดเสร็จ ส่วนบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.91 ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน รองลงมา ร้อยละ 23.36 ระบุว่า สื่อมวลชน ร้อยละ 23.29 ระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 16.97 ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 16.51 ระบุว่า ศบค. ร้อยละ 10.81 ระบุว่า ไม่เชื่อใครเลย ร้อยละ 5.33 ระบุว่า นักวิชาการทั่วไป ร้อยละ 3.88 ระบุว่า เจ้าหน้าที่รัฐทั่ว ๆ ไป ร้อยละ 1.29 ระบุว่า ดารา นักร้อง เซเลบ ไอดอลชื่อดัง ร้อยละ 0.61 ระบุว่า นักการเมือง ร้อยละ 0.08 ระบุว่า คนในชุมชน และร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน บ้านเมือง amarintv.voicetv.)

-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปลี่ยนประเทศ รื้อระบบราชการ ครั้งใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 97.1 ระบุหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้นำหน่วยในระบบราชการลอยตัวเหนือปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 96.9 ระบุ ระบบราชการมีความอ่อนแอ ลำช้า ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตชาติและของประชาชนได้ทันเวลา ร้อยละ 96.8 ระบุ หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 เดือดร้อน เป็นทุกข์ เพราะติดขัดระบบราชการ ระเบียบ นอกจากนี้ ร้อยละ 96.6 ระบุ เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากเงินกู้และเงินช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 95.9 ระบุ ต้องการให้ นายกรัฐมนตรี จริงจังจริงใจ ถึงจะนำโยกย้ายข้าราชการที่ไม่มีผลงานช่วยเหลือประชาชน ผลโพลสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยต้องแสดงความกล้าและจริงใจ พิจารณา คนดี คนเก่ง คนกล้าทำงานบนผลประโยชน์ของส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ปรับย้ายข้าราชการ กทม.และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เอาประโยชน์ไม่ตอบสนองการทำงานเพื่อประชาชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งต้องเร่งปฏิรูป ขับเคลื่อนแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองความทุกข์ยากและความเป็นความตายของประชาชนได้ทันเวลา และที่สำคัญต้องลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม

7. รพ.บุษราคัมผู้ป่วยดับคาเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-โลกหวิดเตลอร์ เปิดภาพผู้ป่วยดับคาเตียงที่ รพ.บุษราคัม ทั้งที่ลูกชายโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นับ 100 สาย ไม่มีใครเหลียวแล ชาวเน็ตร่วมแสดงความเสียใจ แฉยับภาพชำรุดทรุดโทรมเหมือนส่งคนป่วยไปรอความตาย (ข่าวดังกล่าวมีการเสนออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม)

8. ฉีดไฟเซอร์ให้บุคคลอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด pptvhd36 sanook .ch7 workpointtoday nationtv.)

-นพ.วิชาญ คิดเห็น รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ โคราซ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ภรรยา เปิดเผยว่า ได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และส่งเรื่องไปให้นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.พิจารณาแล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็ยังให้ ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม และโทษอาจจะไม่ถึงกับปลดออกจากตำแหน่ง เพราะในหนังสือสั่งการให้สำรวจบุคลากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนั้น ให้สำรวจบุคลากรทางการแพทย์ครอบคลุมถึงบุคลากรที่อยู่ในคลินิกเอกชนด้วย เพียงแต่วัคซีนไฟเซอร์ในล็อตแรก ทางสสจ. ได้เน้นย้ำว่าจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในคลินิกเอกชน จะได้รับการฉีดในล็อตถัดไป จึงอาจจะไม่เข้าข่ายผิดถึงคดีอาญา เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เฉลิมพระเกียรติ นำไปฉีดให้กับคู่สามี ภรรยาของตัวเอง ทำให้เกิดความไม่เหมาะสม

9.รพ.ให้ญาตินำศพโควิด-19 ไปเผาเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด pptvhd36 77kaoded ch7)

-ที่ จ.ชัยนาท คุณตาวัย 90 ปีเสียชีวิตจากโควิด โรงพยาบาลแจ้งญาติว่าเป็นวันหยุด ไม่มีเจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการนำศพไปเผาเอง โดยจัดหาคูศุฑ PPE ให้ใส่ แต่ญาติไม่มีใครกล้าทำ จึงประสานเจ้าหน้าที่ สสอ.สรรคบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านไทย จัดหาเจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้ โดยเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันแบกโลงขึ้นเมรุครั้งนี้ เป็นผู้หญิง 2 คน ญาติผู้เสียชีวิต มองว่า การจัดการของโรงพยาบาลน่าจะดำเนินการให้ดีกว่านี้ เพราะการจะให้ญาติเป็นคนแบกศพผู้เสียชีวิตไปเผาเอง มองว่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่

10. ตัวเลขผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ nationtv.)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า การรายงานตัวเลขของ ศบค. นั้น จำนวนผู้ป่วยใหม่ประจำวัน มากน้อยขึ้นกับจำนวนการตรวจ rt-PCR ที่เฉลี่ยตรวจได้วันละ 52,845 ราย ซึ่งหมายความว่ายังมี การตรวจ rt-PCR ที่มีจำนวนไม่มากนัก เพราะศักยภาพการตรวจนั้น ประเทศไทยทำได้ 100,000 รายต่อวัน ในขณะที่การตรวจ ATK ประจำวันนั้นแม้มีรายงานเป็นผลบวก แต่ก็ยังไม่นำมารวมในตัวเลขผู้ติดเชื้อ หากรายใดได้ทำ RT-PCR ซ้ำ รายงานหากเป็นบวก ก็จะถูกนับว่าเป็นผู้ป่วยใหม่ แต่หากไม่ได้ตรวจซ้ำ ก็จะหลุดไป ตัวเลขแท้จริงจำนวนผู้ป่วยใหม่ มีมากกว่ามาก จะก็เฝ้ายากที่จะเดา และหากเรามี ATK ที่มีความแม่นยำ ทีมแพทย์เชื่อมั่นในผล ATK ที่ได้มา เราก็จะสามารถเห็นตัวเลขที่แท้จริงจากรายงานได้มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ของไทย เห็นตัวเลขขณะนี้อาจดูเหมือนยังไม่ลดลง เพราะผู้ติดเชื้อใหม่ยังแกว่งอยู่ที่ 1.9-2 หมื่นรายต่อวัน แต่ที่เห็นชัด คือ อัตราการติดเชื้อลดลง ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 300 รายต่อวัน พบว่า เป็นตัวเลขที่รายงานเข้ารับเข้า แต่ตอนนี้เข้าใจว่ามีการเคลียร์ตัวเลขแล้ว ดังนั้น ผู้เสียชีวิตรายใหม่น่าจะอยู่ที่ 200 กว่าราย ทั้งนี้ ตัวเลขเหล่านี้หากดูวันต่อวัน อาจไม่ชัด ต้องดูตัวเลข 7 วัน เราจะเห็นว่า เส้นความชันเริ่มน้อยลง โกล้เข้าสู่ระนาบเส้นตรง และเมื่อถึงจุดหนึ่ง กราฟก็จะเริ่มกดหัวลงเป็นขาลง สิ่งที่ทำให้กราฟลดลงเกิดจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.การฉีดวัคซีนป้องกัน เมื่อฉีดใกล้ถึงร้อยละ 40-50 ก็จะเริ่มเห็นตัวเลขปรับลง ซึ่งขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนแล้วประมาณ ร้อยละ 28 ของจำนวนประชากร ถือว่าทำได้ดี ดังนั้น เดือนๆ หนึ่ง เราน่าจะถึงเป้าหมายที่คุยกันไว้ที่ 15-18 ล้านโดส ซึ่งได้ข้อมูลว่า เดือนหนึ่งจะมีวัคซีนเข้ามา 10 กว่าล้านโดส โดยจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาเติมเต็มอีกในช่วงก่อนเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเร็วกว่ากำหนด ก็หวังว่า เป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ถึง 15 ล้านโดส หากเกิดขึ้นได้จริง ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวก ที่ทำให้กราฟกดหัวลงเร็วขึ้น แต่ต้องควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้ ปลายเดือนสิงหาคม ตัวเลขอาจจะยังไม่ดี แต่อีก 14 วัน ให้หลัง ประมาณเดือน กันยายน น่าจะคลายล็อกได้ ค่อนข้างปลอดภัย แต่ต้องเลือกพื้นที่และกิจกรรมให้เหมาะสม มีการติดตามอย่างเข้มงวด

11. พิจารณาขยายล็อกดาวน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook. innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึงการพิจารณาขยายล็อกดาวนออกไปต่อ ว่า จะต้องหารือกันในที่ประชุม ศบค. ก่อน โดย สธ. ก็ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำคือเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชน และเพื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ประชาไท อินโฟเควสท์)

- นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อธิบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นว่า รัฐบาลควรเดินหน้าคลายล็อกดาวนทุกพื้นที่ในบางกิจกรรม หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่ำกว่าผู้ได้รับการรักษาหายป่วยมากพอ และสามารถทำให้ผู้ป่วยที่ต้องรักษาในระบบสาธารณสุข ลดลงมาเหลือต่ำกว่า 100,000 ราย จากปัจจุบันอยู่ที่ 200,339 ราย ควรจัดสรรงบประมาณตามความเสี่ยงของประชากรที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลต่างๆ นั่นคือ ผู้ให้บริการในพื้นที่เสี่ยงสูงและต้องดูแลประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ควรจะเหมาะสมต่อหัวสูงกว่าผู้ให้บริการหรือโรงพยาบาลที่ดูแลประชากรที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า ไม่ควรกำหนดการเหมาะสมแบบคงที่ทั่วทั้งประเทศ หากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องขยายล็อกดาวนจนถึงปลายปี รัฐบาลต้องเตรียมงบประมาณจ่ายเยียวยาให้ภาคธุรกิจและประชาชนเพิ่มเติม และควรประกาศล่วงหน้า และเยียวยาทันทีก่อนสั่งปิดพื้นที่หรือกิจกรรม เพื่อไม่ให้ความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจรุนแรงไปกว่าระดับวิกฤติในขณะนี้ โดยควรเตรียมเงินงบประมาณไม่ต่ำกว่าอีก 300,000 ล้านบาท

12. ยื่นสอปรครการเมืองแอบอ้างตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับ สปสข. ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนกทม.ตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามีกรแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่า มีบางพรรคเข้าไปแทรกแซง และแอบอ้างการทำงานของชมรมแพทย์ชนบทว่าเป็นความร่วมมือกับพรรคนั้น เช่น การลงพื้นที่ตรวจโควิดในชุมชนพหลโยธิน 24 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. มีภาพบัตรคิวสีส้มเขียนข้อความด้านบนว่า "หมอชนบท ร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24" แอบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหาเชื้อ กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ว่าเป็นการแอบอ้างการทำงานของชมรมแพทย์ชนบท เพื่อผลประโยชน์ของพรรคหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพื้นที่ เป็นข้าราชการ จะถือเป็นการใช้เวลาราชการไปทำภารกิจช่วยเหลือพรรคการเมืองด้วยหรือไม่ การกระทำดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในมาตรา 184 และมาตรา 185 ซึ่งห้ามนักการเมืองหรือพรรคก้าวไกลหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจำของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 28 หากเป็นความผิดมีโทษถึงขั้นยุบพรรคตาม มาตรา 92(3) ดังนั้น วันที่ 23 ส.ค. เวลา 10.00 น. สมาคมจะนำพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อ กกต. ให้สอบสวนพรรคก้าวไกลและหมอชนบท ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหรือไม่

13. ร้านอาหารขอเปิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกษัตริย์ศึกและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.สธ. เพื่อขอความชัดเจนในแนวทางการกลับมาประกอบธุรกิจอีกครั้ง หลังจากมีมาตรการล็อกดาวน์และสั่งห้ามไม่ให้รับประทานอาหารที่ร้าน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุด คือความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ จะสามารถเปิดร้านอาหารได้ช่วงไหน อาทิ เร็วที่สุดภายในวันที่ 1 กันยายน หรืออย่างช้าวันที่ 15 กันยายน เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นสาหัสมาก ทำให้จำเป็นต้องขอเปิดให้มีรายได้เข้ามาเสริมสภาพคล่อง

14. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก innnews)

- ตามที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ถึงเรื่อง กินพริกไทยปนผสมน้ำผึ้งและขิง ติดกัน 5 วันสามารถกำจัดโควิด-19 ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีรายงานผลการวิจัยว่าพริกไทย ขิง และน้ำผึ้งสามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์)

-ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวสารในประเด็นเรื่อง เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน ระบบตรวจสอบการฉีดวัคซีนของหมอพร้อม กรอกข้อมูลเช็คแล้วจะหายหมดทุกบัญชี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการปกครอง พบว่าข้อมูลดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มช่องทางตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยเว็บไซต์ <https://webapp.bora.dopa.go.th/mophapp/> เป็นของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองของจริง และมีความปลอดภัยไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น

15. รายงานคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด บ้านเมือง แนวหน้า สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ch7 Chiangmai news topnews newtv.)

-**ประจวบคีรีขันธ์** หัวหินผวาคลัสเตอร์ใหม่ สั่งปิดหมู่บ้านป่าละอู หลังพบผู้ติดเชื้อ 47 คน **สุราษฎร์ธานี** จับ 24 นักเที่ยวจัดปาร์ตี้ในบ้านตากอากาศ ฝรั่งบนเกาะสมุย ตรวจเจอโควิดแล้ว 2 ราย ผวาสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม 11 นายหาเชื้อโควิด **เชียงใหม่** เจอโควิด-19เพิ่ม2คลัสเตอร์ จากวงนักธุรกิจกินข้าว-แก๊ง กทม.เข้าพื้นที่เปิดรีสอร์ต จัดปาร์ตี้ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อ.หางดงและอ.เมือง **ภูเก็ต** เร่งตรวจคัดกรองแรงงานประมงต่างด้าววันที่สอง ผงะวันแรกพบติดเชื้อ 107 ราย **ตาก** แม่สอด ปิดหมู่บ้านแม่ปะเหนือซอยทางเข้ารีนฤดี หลังพบแรงงานเมียนมา 4 รายติดโควิด **นครศรีธรรมราช** อ.ลิขิต ประกาศปิดหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.ลิขิต เป็นเวลา 7 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ 15 ราย ใน 6 ครัวเรือน มีกลุ่มเสี่ยง 150 คน

มาตรการและประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 workpointtoday topnews thestandard)

-รัฐบาล เผย เตรียมมาตรการเชิงรุกบูรณาการตรวจโควิดผู้ค้า-ลูกจ้างในตลาดพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมฉีดวัคซีนให้ หลังพบติดเชื้อ 132 แห่ง เกือบ 1.5 หมื่นคน โดยแบ่งดำเนินการเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการใน 9 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และสระแก้ว ระยะที่ 2 ดำเนินการตรวจในพื้นที่ตลาดทุกขนาด ในจังหวัดสีแดงเข้ม 16 จังหวัด ครอบคลุมตลาด 117 แห่ง และระยะที่ 3 ดำเนินการครอบคลุมตลาดทุกขนาด ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง 29 จังหวัด รวมตลาด 683 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ ข่าวสด ไทยรัฐ

-นายกรัฐมนตรี และได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนจังหวัด และ ให้ทำงานอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมตรวจสอบ สถานที่ที่มีมีการรวมกันจัดงานเลี้ยง หรือแหล่งอบายมุข หากพบการกระทำความผิด ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจให้เกิดกิจกรรมมั่วสุม จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วยเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv thaiPBS)

-เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยาฟ้าวิราเรียร์ และ ยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับโควิด-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits) หรือ ATK

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ)</p> <p>-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา ร.ม.ช.ส.ช. มอบรถยนต์กระบะให้กับโรงพยาบาลแม่ระมาด เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดตาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแชนนัล 100)</p> <p>-สปสช. ปรับหลักเกณฑ์ ให้หน่วยบริการเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยแบบไม่รวมค่าอาหาร โดย สปสช.เหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/วัน อย่างไรก็ตาม หากหน่วยบริการไหนที่จัดบริการโดยจัดหาอาหารแก่ผู้ป่วยด้วย ให้เบิกในอัตราเดิม 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ สปสช.ยังเพิ่มรายการจ่ายเพิ่มเติม คือ ค่าออกซิเจนสำหรับการดูแลรักษา สปสช.จ่ายในอัตรา 450 บาท/วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด ไทยรัฐ</p> <p>-กระทรวง พม. เร่งให้การช่วยเหลือกลุ่มเด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่มีผู้เลี้ยงดู ภายใต้การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยใช้ระบบการเลี้ยงดูทดแทนและทรัพยากรการสนับสนุนการเลี้ยงดูทดแทน ได้แก่ 1. การเลี้ยงดู ด้วยครอบครัวเครือญาติเด็ก พม.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายครอบครัวอุปถัมภ์ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน จนกระทั่งเด็กอายุ 18 ปีบริบูรณ์ 2.การเลี้ยงดูในครอบครัวบุญธรรม และ 3.หากเด็กไม่สามารถหาครอบครัวทดแทนได้ สถานสงเคราะห์ของกระทรวง พม. จะเป็นทางเลือกสุดท้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based ซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพต่อการคุ้มโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะผลักดันให้เป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคโควิด-19 สามารถนำไปทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด ,มติชน</p> <p>- กิจกรรม Healing Workshop ในงานมหกรรมสุขภาพ เฮลท์แคร์ เปิดเคล็ดลับใช้ สมุนไพรไทย ให้ปลอดภัยช่วงโควิด โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- แพทยสภา เปิดเงื่อนไข-ข้อห้าม จองฉีดวัคซีน "Pfizer" สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผ่านโรงพยาบาลตำรวจ ต้องเข้าเกณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ tnnthailand)</p> <p>-ผู้ว่าฯลำปาง ออกหนังสือขมทุกอำเภอ ร่วมกันสกัดและป้องกันโรคโควิด จนทำให้การติดเชื้อและการระบาดลดน้อยลง</p> <p>-ภูเก็ต" เปิดแผนฉีด "ไฟเซอร์" สู้โควิด ทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใน 1 เดือน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคเมลิออยโดสิส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, js100, thailandplus)</p> <p>-กรมควบคุมโรค เตือนโรคเมลิออยโดสิส พบมากในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่วยมักได้รับเชื้อที่อยู่ในดินและน้ำ ผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ อาชีพเกษตรกร วิธีการป้องกัน 1.ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นขอให้สวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง กางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำและรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 2.หากมีบาดแผลที่ผิวหนัง ควรรีบทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 3.ทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำต้มสุก 4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสมูลสุนัข และการอยู่ท่ามกลางสายฝน</p>	-
<p>วัณโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, thejournalistclub, mcot</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ป่วยวัณโรคให้กินยารักษาให้ครบสูตร อย่าหยุดยาเองอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อวัณโรคคือยาหลายขนาน ขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1,221 ราย ทำให้การรักษาย่างยาก ใช้เวลานานขึ้น ให้ผลสำเร็จการรักษาน้อย และประชาชนให้สังเกตสัญญาณป่วยวัณโรค หากมีอาการไอแห้งๆติดต่อกัน 2 สัปดาห์ขึ้นไป ผอมลง มีไข้ช่วงบ่ายๆค่ำๆ ให้รีบไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง และใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 6-8 เดือน</p>	-
<p>ข่าวปลอม ติดแอร์หัวเตียงนอนทำให้เกิดเชื้อราในสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thejournalistclub)</p> <p>-กรณีการส่งต่อคำแนะนำว่าห้ามติดแอร์บนหัวเตียง เพราะอาจก่อให้เกิดเชื้อราในสมองได้ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงว่า ตำแหน่งในการติดตั้งแอร์ ไม่มีผลต่อการเกิดเชื้อราในสมอง หรือเนื้องอกในสมอง การเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรา ซึ่งมีหลากหลายชนิดในสมอง มักเกิดจากการสัมผัสโดยตรง เช่น อุบัติเหตุ หรือมีการติดเชื้อราในบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ โดยเฉพาะในโพรงไซนัส ซึ่งมักพบในผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังจากเชื้อรา ดังนั้น ขอให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ</p> <p>MENTAL HEALTH CHECK IN</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-กรมสุขภาพจิต เปิด "MENTAL HEALTH CHECK IN" เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว โดยการประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทราบผลการประเมินทันที พร้อมทั้งยังมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์อีกด้วย</p>	-